



ประกาศสำนักงานศาลยุติธรรม
เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
และตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ ในสำนักงานศาลยุติธรรม

ตามที่ได้มีประกาศสำนักงานศาลยุติธรรม ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ และตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ ในสำนักงานศาลยุติธรรม โดยรับสมัครผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๓ ถึงวันอังคารที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๓ และกำหนดชำระเงินค่าธรรมเนียมสอบผ่านทาง บมจ. ธนาคารกรุงไทย ภายในวันพุธที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๒๒.๐๐ น. นั้น

บัดนี้ การรับสมัครสอบแข่งขันได้เสร็จสิ้นแล้ว ปรากฏว่ามีผู้สมัครสอบแข่งขันที่ชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบภายในกำหนด ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ จำนวน ๒๕๒ ราย ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ จำนวน ๑,๓๑๑ ราย และตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ จำนวน ๗๕๘ ราย จึงประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ และตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ ในสำนักงานศาลยุติธรรม ดังบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่ามีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครสอบแข่งขันครั้งนี้ กรณีมีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครสอบ จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบแข่งขัน และหากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครสอบรายใดมีคุณสมบัติทั่วไปหรือคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน จะถือว่าผู้สมัครสอบรายนั้นขาดคุณสมบัติและไม่มีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้เข้ารับราชการในตำแหน่งดังกล่าว

สำหรับผู้ที่ไม่มียชื่อเป็นผู้สมัครสอบแข่งขันตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ ถ้ามีหลักฐานยืนยันว่าเป็นผู้สมัครสอบจริง และได้ชำระค่าธรรมเนียมสอบถูกต้องแล้ว ให้ติดต่อทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๕๔๑ ๒๘๘๘ หรือโทรศัพท์เคลื่อนที่หมายเลข ๐๖ ๑๖๕๑ ๒๖๓๕ ภายในวันจันทร์ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ในเวลาราชการ หากตรวจสอบแล้วปรากฏว่าเป็นผู้สมัครสอบจริงและชำระค่าธรรมเนียมสอบถูกต้องแล้ว สำนักงานศาลยุติธรรมจะประกาศรายชื่อเพิ่มเติม หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ถือว่าเป็นผู้ไม่มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันในครั้งนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายสรารัฐ เบญจกุล)
เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม